
Hverfisráð Hríseyjar 
 

10. fundur 
 
Ár 2007, mánudaginn 29.maí  kl. 19:15 var tíundi fundur Hverfisráðs Hríseyjar 
haldinn í Hlein  
Mætt voru:   Kristinn Árnason, Theódóra Kristjánsdóttir,   Drífa Þórarinsdóttir, 
Unnsteinn Kárason  og Linda María Ásgeirsdóttir boðaði forföll. 
Formaður setti fundinn og bauð alla velkomna  
  
  

Dagskrá: 
 

1. Innsend bréf 
Formaður kynnti  bréf frá Skipulags- og byggingarnefnd varðandi 
byggingarleyfi til Sæmundar Sæmundssonar og Margrétar  Kristjánsdóttur  til 
byggingar á sumarhúsi í landi Ysta-bæjar.    
“Hverfisráð tekur jákvætt í erindið, og  fagnar um leið að byggt sé í Hrísey”  

 

2. Byggðakvótinn 
Þegar umfjöllun um byggðakvótann hófst mættu  á fundinn Sigrún Björk 
Jakobsdóttir, Karl Guðmundsson, Hermann Jón Tómasson og Inga Þöll 
Þórgnýsdóttir  
Málin voru rædd fram og til baka.  Ýmsar tillögur komu fram sem ráðamenn 
tóku með sér og munu hafa til hliðsjónar við gerð úthlutunarreglna 
Hverfisráð vonast til að úthlutunin  verði þannig að hún nýtist sem best 
byggðalaginu 

 
 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 21:15 
 

  Kristinn Fr. Árnason 
 Theódóra Kristjánsdóttir  
 Drífa Þórarinsdóttir 
 Unnsteinn Rúnar Kárason        
 
 
 
                Fundargerð skráð í tölvu af 
                Guðrúnu Kristjánsdóttur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
bls.  1    Fundargerð Hverfisráðs Hríseyjar     dags.  14/05/2007 


